



Thông cáo báo chí

BIWASE Long An phát hành 700 tỷ trái phiếu AAA đầu tiên tại Việt Nam với lãi suất thấp kỷ lục được thu xếp và cố vấn bởi Maybank Investment Bank

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2024 – Maybank Investment Bank (MSVN), với vai trò là Nhà thu xếp, Đại lý phát hành, và Cố vấn duy nhất, đã hỗ trợ thành công Công ty Cổ phần – Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (“BIWASE”) và công ty con Công ty Cổ phần Nước BIWASE – Long An (“BWE-LA”) trong giao dịch phát hành trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh bởi Quỹ Đầu tư và Bảo lãnh Tín dụng, một quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (“CGIF”). Đây là trái phiếu doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đạt xếp hạng tín nhiệm cao nhất AAA.

Đây là một cột mốc quan trọng trong thị trường vốn Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong việc cung cấp các giải pháp tài chính bền vững cho các dự án hạ tầng thiết yếu.

Lô trái phiếu AAA đầu tiên này có tổng giá trị phát hành 700 tỷ đồng, lãi suất cố định 5,5%/năm và kỳ hạn 10 năm, được bảo lãnh thanh toán toàn phần, vô điều kiện và không hủy ngang bởi CGIF. Toàn bộ số vốn huy động sẽ được sử dụng để mở rộng công suất Nhà máy Nước Nhị Thành tại Long An lên gấp đôi, tức thêm 60.000 m³/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nước sạch trong khu vực.

Việc phát hành trái phiếu AAA đầu tiên không chỉ mang lại lợi ích to lớn cho BIWASE mà còn đánh dấu bước phát triển vượt bậc của thị trường trái phiếu nội địa tại Việt Nam. Điều này khẳng định tiềm năng cung cấp nguồn vốn dài hạn để thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cấp các dự án hạ tầng trọng điểm.

Maybank Investment Bank, với vai trò là đơn vị thu xếp và cố vấn duy nhất, đã tận dụng chuyên môn sâu rộng trong thị trường vốn cùng sự hợp lực mạnh mẽ đến từ tập đoàn Maybank để đảm bảo giao dịch thành công. Ông **Kim Thiên Quang, Tổng Giám đốc Maybank Investment Bank**, chia sẻ: *"Chúng tôi rất tự hào khi đảm nhiệm vai trò đơn vị thu xếp duy nhất cho giao dịch trái phiếu AAA đầu tiên tại Việt Nam. Giao dịch này không chỉ đánh dấu cột mốc mới cho BIWASE Long An mà còn phản ánh khả năng cung cấp vốn dài hạn của Việt Nam cho các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực cấp nước sạch. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho cam kết của Maybank Investment Bank trong việc hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tiếp cận nguồn vốn đa dạng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường vốn Việt Nam."*



Với vai trò bảo lãnh thanh toán, CGIF đã tăng cường niềm tin của nhà đầu tư vào trái phiếu AAA. Ông **Hongwei Wang, Tổng Giám đốc CGIF**, nhận định: *“Giao dịch này khẳng định cam kết của CGIF đối với sự phát triển của thị trường trái phiếu nội tệ Việt Nam, đồng thời gia tăng khả năng tiếp cận nước sạch – một dịch vụ thiết yếu. Đây là một cột mốc quan trọng không chỉ đối với BIWASE Long An mà còn đối với mục tiêu phát triển bền vững của chúng tôi tại khu vực.”*

Đơn vị xếp hạng tín nhiệm FiinRatings, nhấn mạnh tầm quan trọng của giao dịch này đối với thị trường. Ông **Nguyễn Quang Thuần, Tổng Giám đốc FiinRatings**, phát biểu: *“Chúng tôi rất vinh dự khi xếp hạng tín nhiệm AAA cho trái phiếu của BIWASE Long An được bảo lãnh bởi CGIF. Đây là xếp hạng cao nhất theo thang điểm tín nhiệm nội địa và là cột mốc đột phá, lần đầu tiên một trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam đạt được mức đánh giá này. Chúng tôi tin tưởng rằng điều này sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch và sức hấp dẫn của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận các nguồn vốn dài hạn để phát triển hạ tầng quốc gia.”*

Là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực cấp nước tại Long An, BIWASE Long An đang triển khai chiến lược mở rộng công suất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cộng đồng. Ông **Nguyễn Văn Thiên, Chủ tịch HĐQT BIWASE**, khẳng định: *“Việc phát hành thành công trái phiếu AAA không chỉ là cột mốc quan trọng đối với chúng tôi mà còn tạo nền tảng cho các dự án phát triển bền vững trong tương lai. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn sự đồng hành của CGIF và Maybank Investment Bank, cũng như sự tin tưởng từ các nhà đầu tư. Chúng tôi tin rằng việc phát hành trái phiếu này sẽ mở ra nhiều cơ hội tài chính mới trong lĩnh vực cấp nước và thu hút thêm đầu tư vào các dự án hạ tầng thiết yếu, không chỉ cho ngành nước mà còn cho BIWASE. Chúng tôi cam kết tiếp tục đổi mới, dẫn đầu trong ngành cấp nước, đáp ứng tốt nhu cầu của cộng đồng và góp phần phát triển bền vững hạ tầng nước sạch tại Việt Nam.”*

Giao dịch phát hành trái phiếu AAA đầu tiên tại Việt Nam không chỉ đánh dấu bước tiến lớn của BIWASE mà còn tạo động lực cho sự phát triển của thị trường trái phiếu nội địa, khẳng định tiềm năng của Việt Nam trong việc thu hút vốn dài hạn và phát triển bền vững hạ tầng.

- Hết -

Giới thiệu về Maybank Investment Bank:

Maybank Investment Bank (trước đây là Chứng khoán Kim Eng) là thành viên của Tập đoàn Maybank Investment Banking (Maybank IBG), khối ngân hàng đầu tư thuộc Maybank – một trong những tập đoàn ngân hàng hàng đầu châu Á và là ngân hàng lớn thứ tư tại ASEAN tính theo tổng tài sản. Maybank IBG là tập đoàn ngân hàng đầu tư hàng đầu Đông Nam Á với sự am hiểu sâu rộng trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, bao gồm tư vấn tài chính, thu xếp nợ, tài trợ dự án, tài chính doanh nghiệp, thị trường vốn cổ phần, sáp nhập và mua lại, môi giới chứng khoán, và chứng khoán phái sinh.



Với mạng lưới nghiên cứu và văn phòng tại 6 quốc gia Đông Nam Á cùng Hồng Kông, Ấn Độ, và Vương quốc Anh, Maybank IBG không ngừng khẳng định vị thế hàng đầu với nhiều giải thưởng uy tín tại các thị trường Châu Á. Với sứ mệnh trở thành lực đẩy cho sự thịnh vượng công bằng, Maybank IBG hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng đầu tư hàng đầu ASEAN theo định hướng phát triển bền vững với triết lý "Humanising Financial Services" (tạm dịch là "Dịch vụ Tài chính Nhân văn").

Giới thiệu về CGIF:

CGIF là một quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), được thành lập vào tháng 11 năm 2010 bởi chính phủ của 10 quốc gia ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và ADB, nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu bằng nội tệ trong khu vực ASEAN+3. CGIF bảo lãnh cho các đợt phát hành trái phiếu bằng nội tệ trong khu vực ASEAN+3 với mục tiêu thúc đẩy ổn định tài chính và tăng cường đầu tư dài hạn trong khu vực.

Giới thiệu về Công ty Cổ phần – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE):

Công ty Cổ phần – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nước và dịch vụ môi trường. Được thành lập từ trước năm 1975 với tên gọi Trung tâm Cấp nước Bình Dương, BIWASE đã phát triển mạnh mẽ để trở thành đơn vị chủ chốt trong ngành cấp nước. Công ty chuyển đổi mô hình thành công ty cổ phần vào năm 2016 và chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) từ tháng 7/2017.

Hiện nay, BIWASE vận hành hệ thống cấp nước tích hợp quy mô lớn tại tỉnh Bình Dương, với công suất đạt 822.000 mét khối mỗi ngày đêm. Bên cạnh đó, công ty còn cung cấp các dịch vụ thu gom rác thải, xử lý nước thải và tái chế. BIWASE cam kết áp dụng các công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường trong mọi hoạt động, hướng đến phát triển bền vững và mang đến các dịch vụ nước chất lượng cao cho các khu vực đô thị và công nghiệp.

Giới thiệu về BIWASE Long An:

BIWASE Long An, công ty con của BIWASE, tập trung vào cung cấp dịch vụ cấp nước tại tỉnh Long An. Hiện tại, công ty đang vận hành Nhà máy Nước Nhị Thành với tổng công suất 60.000 mét khối mỗi ngày đêm (giai đoạn 1 và 2). Đây là một trong những nhà máy xử lý nước mặt lớn nhất tại Long An, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước sạch cho khu vực.

Toàn bộ nguồn vốn từ đợt phát hành trái phiếu lần này sẽ được sử dụng để mở rộng công suất xử lý nước của nhà máy thêm 60.000 mét khối mỗi ngày đêm. Việc mở rộng này phù hợp với chiến lược phát triển của BIWASE Long An, nhằm tăng cường năng lực phục vụ và hỗ trợ phát triển bền vững hệ thống hạ tầng nước của tỉnh Long An.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Ton Phan (Mr.) – Đại diện truyền thông

ton.phan@maybank.com

(+84) 962 632 850